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Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu 

 

 

Cyfarfod ddydd Mercher 26 Mehefin 

2024 

 
Amser: 12.15pm tan 1.15pm 

 

 

Ble: Ar-lein ar Zoom. 

Gallwch gadw lle i ymuno â'r cyfarfod yma: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAl

cOGvqjorGdCBFQUDowew-

irK_wWyCLTS#/registration  

  

Agenda Hawdd Ei Ddeall 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlcOGvqjorGdCBFQUDowew-irK_wWyCLTS#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlcOGvqjorGdCBFQUDowew-irK_wWyCLTS#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlcOGvqjorGdCBFQUDowew-irK_wWyCLTS#/registration
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Agenda 

Beth y byddwn ni’n siarad amdano yn ein 

cyfarfod 

Amser Beth a phwy 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Mae Sioned Williams yn Aelod o'r Senedd ac yn 

Gadeirydd y grŵp.  

Mae Sara Pickard yn gweithio i Mencap Cymru 

ac yn gyd-Ysgrifennydd y grŵp. 

Bydd Sioned a Sara yn croesawu pawb i'r 

cyfarfod. 

 

2. Cyflwyniad am yr ymgyrch Stolen Lives 

Mae Dawn Cavanagh yn rhiant ac yn aelod o 

ymgyrch Stolen Lives. 

Mae Stolen Lives yn ymgyrch i gael pobl ag 

anabledd dysgu allan o ysbytai iechyd 

meddwl. 

 

3. Cyflwyniad am brotest Cartrefi Nid Ysbytai 

Bydd Sophie Hinksman o Pobl yn Gyntaf Cymru 

Gyfan yn siarad am brotest Cartrefi Nis Ysbytai 

a'i phrofiadau ei hun. 
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4. Cwestiynau 

Bydd amser i bobl ofyn cwestiynau am y 

cyflwyniadau. 

 

5. Unrhyw fusnes a syniadau eraill ar gyfer 

cyfarfodydd y dyfodol 

Bydd Sioned yn siarad am unrhyw beth arall 

sy'n bwysig. 

Bydd hefyd yn gofyn am syniadau ar gyfer 

cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

6. Cau 

Bydd Sioned a Sara yn cau'r cyfarfod. 

Bydd y cyfarfod yn dod i ben am 1.15pm. 

 


